

## Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"

นำเสนอเมื่อ : 2 ม.ค. 2555

### [Download "ส.ค.ส.พระราชทาน"](#)



### [Download "ส.ค.ส.พระราชทาน"](#)

ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.2555  
แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงให้คนไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท มีสติ  
รู้ตัว รู้คิด ทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จลุลวง  
และทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงผาสุก  
ทรงนำบทพระราชนิพนธ์ 'พระมหาชนกตีพิมพ์ใน ส.ค.ส.2555  
'เตือนสติ-ให้กำลังใจคนไทย ความว่า " ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง  
เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย  
มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงคิดเท่านั้น"  
โดยมีรูปหน้าคนยิ้มลอมกรอบสวยงาม

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.54 เวลา 20.10 น.  
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
แพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า"

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่  
ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน  
และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุครบ 7  
รอบให้เหมาะสมงดงาม ระหว่างปีที่แล้ว เหตุการณ์ต่างๆ  
ในบ้านเมืองนับว่าเป็นปรกติดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่  
เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัด  
ต้องประสบอันตรายและความเดือดร้อนลำบาก ความเสียหายครั้งนี้  
ดูจะร้ายแรงกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมา ขอ  
นาจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญ  
ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่า วิธีชีวิตของคนเรานั้น  
จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผานเข้ามาเรื่อยๆ  
ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย  
เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ  
เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ  
ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม  
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท  
โดยมีสติรู้ตัวและปัญญาความคิดกำกับอยู่ตลอดเวลา  
ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด  
ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานทั้งนั้น  
จะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญ  
และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงมั่นคง  
และก้าวหน้าต่อไปด้วยความผาสุกสวัสดิ  
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  
จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย  
ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทาน  
ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2555 แก่ประชาชนชาวไทย โดย  
ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช  
2555 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในฉลองพระองค์สากลสีเทาลายริ้วสีอ่อน ปกदानชาย  
ทรงประดับเข็มเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  
มูลนิธิที่พระราชทานกำเนิดและทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภก

ทรงผูกเหนคไทสีแดงมีลวดลายสีทอง เข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋าค  
ฉลุองพระองค์ชั้นในเป็นเช็ดขาว ประทับบนพระเก้าอี้  
ดูนข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทั้งสองข้าง มีโต๊ะกลม  
โต๊ะดานขาววางแจกันแก้วขนาดเล็ก ปักดอกไม้หลากสี  
ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541  
สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาท หน้าพระเก้าอี้ดานซ้าย

ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับ ตกแต่งเป็นส่วนไม้ดอกไม้ประดับ  
ดานซ้ายมีระแนงไม้สีขาวประดับอักษรสีชมพู ขอความภาษาไทยว่า  
สุขสันต์ปีใหม่ และขอความภาษาอังกฤษว่า Happy New Year  
ดูนขวามือมีต้นสนประดับเครื่องตกแต่ง ฉากหลัง เป็นผ้าม่านสีเทาอ่อน  
ดานซ้ายบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ  
สวนดานขวามือมีผอบทองประดับ

ตรงกลาง ส.ค.ส. ดานขวา  
มีขอความจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก  
ซึ่งเป็นคำตอบที่พระมหาชนกทรงตอบนางมณีเมขลา ว่า  
"ถึงจะมองไม่เห็นผู้่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร  
โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น"  
ทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลายมีความเพียร  
เช่นเดียวกับพระมหาชนก  
ที่ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียรจนรอดชีวิต  
ประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากการกระทำ  
ไม่ได้เกิดจากแค่เพียงคิด

ตรงกลาง ส.ค.ส. ดานซ้าย มีขอความภาษาไทย  
พิมพ์ด้วยสีชมพูขอบสีเหลืองว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ 2555  
และขอความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยสีแดงขอบสีเหลืองว่า Happy New  
Year 2012 ดานล่าง ของ ส.ค.ส. มุมล่างขวา มีขอความ ก.ส.9 ปรัง  
185029 ๕.ค.๕4 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติ  
ท.พรหมบุตร,ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at Suvarnnachad,D

Bramaputra, Publisher ขณะที่ยกรอบุของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้  
เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ  
3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่าง เรียงกันด้านละ 2 แถว  
ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

ขอบคุณที่มาจาก สยามรัฐ